

**BÁO CÁO**  
**Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị**  
**của cử tri trước kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa X**

Thực hiện Báo cáo số 33/BC-TT.HĐND ngày 11/7/2023 của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7- HĐND huyện khóa X, UBND huyện báo cáo kết quả cụ thể như sau:

**I. Lĩnh vực kinh tế:**

**1. Lĩnh vực giao thông**

**1.2. Lĩnh vực xây dựng hạ tầng**

**- Cử tri xã Ân Tín kiến nghị:** Hiện nay một số tuyến đường trên địa bàn xã do huyện quản lý chưa được cắm mốc lộ giới, gây khó khăn trong việc quản lý trật tự xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông, đề nghị cơ quan chức năng cho kiểm tra, rà soát cắm mốc để thuận tiện trong quản lý trật tự xây dựng.

**Trả lời:**

Vấn đề này, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng, UBND xã Ân Tín rà soát, kiểm tra đề xuất UBND huyện.

**- Cử tri xã Ân Tường Đông:** Đề nghị UBND huyện mở rộng, nối các tuyến đường từ thôn Tân Thịnh (Ân Tường Tây) đi tỉnh lộ 638 qua các thôn Tân Thành, Lộc Giang và Thạch Long (xã Ân Tường Đông), đây là tuyến đường huyết mạch để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

**Trả lời:**

Các tuyến đường trên thuộc quản lý của UBND xã, đề nghị UBND xã xây dựng kế hoạch, huy động các nguồn lực tại địa phương và các nguồn vốn khác đầu tư xây dựng.

**- Cử tri thôn Long Mỹ xã Ân Mỹ kiến nghị:** Hiện trạng khu tái định cư mới thôn Long Mỹ cao hơn khu dân cư xóm 3 (cũ) hai bên không có rãnh thoát nước nguy cơ ngập úng vào mùa mưa. Đề nghị UBND huyện, các ngành chức năng của huyện quan tâm đầu tư xây dựng mương thoát nước để khỏi ngập úng nước một số hộ dân ở xóm 3 cũ.

**Trả lời:**

Công trình trên thuộc quản lý của UBND xã, đề nghị UBND xã xây dựng kế hoạch, huy động các nguồn lực tại địa phương và các nguồn vốn khác xây dựng khắc phục tình trạng trên

**- Cử tri xã Ân Hảo Đông kiến nghị:** Lâu nay nhân dân trong thôn canh tác sản xuất lúa trong vùng ruộng Gò đống phải đi qua suối lỗ hầm khi trời mưa lớn hoặc vào mùa mưa thì đi lại khó khăn, kiến nghị UBND huyện quan tâm đầu tư xây dựng cầu qua suối để nhân dân thuận tiện đi lại, sản xuất.

**Trả lời:**

Công trình nằm trên tuyến đường thuộc quản lý của UBND xã, đề nghị UBND xã xây dựng kế hoạch, huy động các nguồn lực tại địa phương và các nguồn vốn khác xây dựng khắc phục tình trạng trên.

**- Cử tri thôn Nghĩa Điền, xã Ân Nghĩa:** Đề nghị mở rộng trục đường chính của thôn (khu vực xóm 1) và làm cống thoát nước hai bên đường.

**Trả lời:**

Tuyến đường trên thuộc quản lý của UBND xã, đề nghị UBND xã xây dựng kế hoạch, huy động các nguồn lực tại địa phương và các nguồn vốn khác xây dựng khắc phục tình trạng trên.

## **1.2. Lĩnh vực an toàn giao thông**

**- Cử tri xã Ân Thạnh kiến nghị:** Hiện nay trên địa bàn tình trạng xe trọng tải lớn chở đất đá lưu thông thường xuyên gây hư hỏng đường và ô nhiễm môi trường, đề nghị cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, xử lý.

**- Cử tri xã Ân Nghĩa:** Kiến nghị UBND huyện cần chỉ đạo cơ quan chức năng tuần tra, xử lý việc đậu đỗ xe không đúng quy định ở các bãi tập kết thu mua keo (trạm cân khu vực đèo Đồng Lau, ngã 3 cầu Bù nú), gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường; Xe chở xi măng quá tải trọng qua cầu Hương Quang và Xe khách đón, trả khách tại khu vực ngã 3 Kim Sơn.

**- Cử tri Ân Tường Đông kiến nghị:** Hiện nay xe tải nhiệm vụ làm đường cao tốc Bắc- Nam (lái xe) chạy nhanh, vượt ẩu, không đảm bảo an toàn cho người dân. Nhiều đoạn cắt qua đường dân sinh xe trọng tải nặng chạy qua lại nhiều, lún lầy nhưng nhà thầu không khắc phục kịp thời. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo xử lý.

**Trả lời:**

Trong thời gian qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được UBND huyện đặc biệt quan tâm, chỉ đạo lực lượng công tác thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát. Tại một số địa bàn có cử tri ý kiến, kết quả kiểm tra xử lý: Ân Thạnh 12 trường hợp, Ân Nghĩa 10 trường hợp, Ân Tường Đông 12 trường hợp.

Trong thời gian đến, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là đối với các xe vận tải; đồng thời, phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định về an toàn khi tham gia giao thông.

## **2. Lĩnh vực Thủy lợi:**

**- Cử tri xã Ân Phong kiến nghị:** Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chuyên môn kiểm tra việc điều tiết nước phục vụ nông nghiệp trên địa bàn, vì thời gian vừa qua việc điều tiết nước nhỏ giọt, không đảm bảo đủ tưới theo nhu cầu sản xuất địa phương, làm ảnh hưởng đến năng suất cây lúa; kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công Ty TNHH khai thác thủy lợi trên địa bàn xem xét, giao lại phần điều tiết nước cho HTX Nông nghiệp Ân Phong để kịp thời điều tiết nước tưới ruộng đảm bảo cho xã viên trên địa bàn.

**Trả lời:**

Từ năm 2022 đến nay, Công ty (trực tiếp là Xí nghiệp Thủy lợi 1) đã phối hợp Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND xã Ân Phong và 2 Hợp tác xã Nông nghiệp đã thực hiện công tác quản lý vận hành đảm bảo phục vụ sản xuất hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình điều hành tưới vẫn còn chưa có sự phối hợp tốt giữa đơn vị cấp nước và Hợp tác xã, nhất là HTX-NN Ân Phong 2.

Trong thời gian đến, UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp Công ty TNHH KTCTTL Bình Định, UBND xã và 2 Hợp tác xã Nông nghiệp để thống nhất lại các điểm giao nhận sản phẩm cho phù hợp với thực tế và phát huy hiệu quả tốt nhất; tăng cường công tác phối hợp giữa Xí nghiệp Thủy lợi 1 và 2 Hợp tác xã Nông nghiệp trong quá trình điều hành tưới, đảm bảo cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, không để khô hạn thiếu nước vào mùa khô. Đồng thời thực hành tưới tiết kiệm, hợp lý theo chỉ đạo của tỉnh, huyện; không để lãng phí thất thoát nước.

**- Cử tri xã Ân Hảo Đông kiến nghị:** Đề nghị cơ quan có chức năng có kế hoạch khảo sát xây dựng nâng cấp đập Đá Bạc, thôn Bình Hòa Nam để đảm bảo nước tưới phục vụ cho 8 ha ruộng ở đồng Gò đở.

**Trả lời:**

Tại khu vực đập Đá Bạc, thôn Bình Hòa Nam, xã Ân Hảo Đông, hàng năm sau mùa mưa lũ thường xuyên bị bồi lấp nặng, không kịp thời duy tu, sửa chữa nạo vét, không đủ nước phục vụ sản xuất. Trong thời gian đến, UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp UBND xã khảo sát và có kế hoạch tham mưu UBND huyện triển khai đầu tư nâng cấp, đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất tại khu vực nêu trên.

**- Cử tri xã Ân Nghĩa:**

+ Kiến nghị việc khai thác cát tại khu vực bãi Quánh, thôn Kim Sơn với số lượng lớn của công ty Trường Sơn không tuân thủ theo phương án bảo vệ môi trường, gây sạt lở hai bên bờ sông và không đặt biển cảnh báo gây mất an toàn cho người dân, đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

+ **Thôn Nghĩa Nhơn:** Kiến nghị cấp trên xem xét có hướng chuyển đổi một số diện tích (khoảng 7,5ha) ở các đồng ruộng sản xuất lúa 2 vụ nhưng hiện nay không đủ nước tưới sang 1 vụ.

+ **Cử tri thôn Bình Sơn:** Kiến nghị xây dựng kè chống xói lở từ đoạn Bờ Thành đến sân Bóng đá cũ, khoản 600m, vì đoạn này hay sạt lở gây ảnh hưởng đến khu dân cư và điểm trường tiểu học; xây dựng mương bê tông từ bến Cây sung đến đồng Rộc Voi dài khoảng 2000m; xem xét đầu tư kinh phí nạo vét lòng đập hóc Bà Ngõi và khắc phục sạt lở dưới chân đập.

+ **Cử tri thôn Hương Quang:** Kiến nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí và xi măng để làm 2 đoạn mương bê tông hóa nội đồng: Đoạn từ sau nhà ông Huỳnh Minh Thượng đến Lò ngói cũ (khoảng 800m) và đoạn từ ngã 3 mương nhà ông Bằng đến cống nhà ông 7 Trị (khoảng 1000m).

+ **Cử tri thôn Nghĩa Điền:** Kiến nghị sửa chữa kè chống sạt lở Cống Bà Đương và xây dựng lại cầu suối Nước sao đã xuống cấp để gây tai nạn.

+ **Cử tri thôn Kim Sơn:** Kiến nghị lên cấp có thẩm quyền đầu tư kinh phí để xây dựng các đoạn bờ kè vì hiện nay đang bị sạt lở ở 2 xóm gồm: Xóm 1 (Nà duyên) từ máy nước HTX NN Ân Nghĩa đến nhà bà Nguyễn Thị Hồng Sinh với chiều dài khoảng 150m; xóm 3 từ dọc ruộng khoảnh 6 đến khoảnh 7 đội 3, Kim Sơn với chiều dài khoảng 500m.

+ **Cử tri thôn Nhơn Sơn:** Kiến nghị lên cấp có thẩm quyền đầu tư kinh phí để xây dựng bờ kè Nà Lữ, xóm Nhơn Tịnh dài khoảng 900m vì hiện nay đang bị sạt lở.

#### **Trả lời:**

- Đối với kiến nghị cử tri thôn Bình Sơn, Nghĩa Điền, Kim Sơn và Nhơn Tịnh đề nghị xây dựng các tuyến kè chống sạt lở bờ sông:

+ Hiện nay các công trình PCTT của huyện, nhất là các công trình đê kè bảo vệ bờ sông được Tỉnh, Huyện rất quan tâm. Qua mỗi đợt mưa bão nhiều đoạn sông bị xâm thực đất gây sạt lở nghiêm trọng. Vấn đề này, UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT sẽ sớm có kế hoạch khảo sát và tổng hợp báo cáo UBND huyện kiến nghị tỉnh xem xét.

+ Riêng kiến nghị sửa chữa kè chống sạt lở Cống Bà Đương và xây dựng lại cầu suối Nước sao đã xuống cấp để gây tai nạn, UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện khảo sát, tham mưu UBND huyện xem xét đầu tư nâng cấp trong thời gian đến.

- Đối với đề nghị xây dựng các tuyến mương, nạo vét đập và nước phục vụ sản xuất:

+ Thực hiện chương trình Kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2021-2025, hàng năm các đơn vị triển khai đăng ký thực hiện. Đối với các tuyến kênh tưới, đây là những tuyến kênh nội đồng đề nghị UBND xã cân đối nguồn vốn và thực hiện đăng ký kế hoạch kiên cố hóa kênh mương năm 2024 để tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục để triển khai thực hiện.

+ Đối với ý kiến cử tri thôn Bình Sơn về nạo vét đập hóc Bà Ngõ. Vấn đề này, UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với địa phương khảo sát và sớm có kế hoạch triển khai nâng cấp trong thời gian đến.

+ Đối với kiến nghị cử tri thôn Nghĩa Nhơn về việc thiếu nước không đủ tưới trên diện tích khoảng 7,5ha. Vấn đề này, đề nghị UBND xã xây dựng kế hoạch chuyển đổi cây trồng từ đất lúa sang cây hàng năm, cây lâu năm theo quy định tại Nghị định 62/2019 của Chính phủ gắn với việc thực hiện có hiệu quả Quyết định 43/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định về ban hành, quy định chính sách

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh và báo cáo về Phòng Nông nghiệp và PTNT tổng hợp đăng ký với tỉnh.

+ Đối với việc khai thác cát bãi Quánh: Ngày 19/7/2023 Sở Tài nguyên Môi trường, Chi cục BVMT cùng với địa phương đã kiểm tra tình trạng khai thác cát tại Bãi Quánh của Công ty Trường Sơn. Qua kiểm tra, Công ty Trường Sơn thực hiện việc khai thác theo quy định và đảm bảo các điều kiện cam kết trước khi thực hiện. Hiện nay, Công ty đang triển khai việc khai thác theo hướng từ lòng sông vào bờ, thi công đúng theo hồ sơ cấp phép và đảm bảo việc chỉnh trị, thông thoáng dòng chảy, không gây sạt lở bờ sông tại khu vực.

**- Cử tri Xã Ân Đức: Kiến nghị UBND Huyện, hỗ trợ kinh phí xây dựng tuyến mương thoát nước từ khu dân cư mới trước chùa Viên Đức (Thôn Phú Thuận) đến rộc ri Đức Long trên 1km. Vì hiện nay nước thải trong sinh hoạt và trong chăn nuôi từ trường Sỏi đến Đốc Nông Khoa Trường, hàng ngày chảy dồn vào mương tưới tiêu của HTXNN làm ách tắc trong điều tiết nước của vùng ruộng đã ảnh hưởng đến năng suất lúa của nhân dân.**

**Trả lời:**

Hiện nay, xử lý vi phạm về xả thải vào công trình thủy lợi được quy định tại Điều 20 Nghị định 03/2022 của Chính phủ. Vấn đề trên đề nghị UBND xã, các ngành đoàn thể của xã tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân thực hiện nghiêm Luật Thủy lợi, Nghị định 03/2022 của Chính Phủ và các văn bản có liên quan. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

**- Cử tri Thị trấn Tăng Bạt Hồ kiến nghị: Số diện tích ruộng khu vực máng Rò (Khu phố Du Tụ) thời gian qua vì công trình đường cao tốc thi công, không có hệ thống mương để tưới tiêu nên không có nước tưới để sản xuất, đề nghị các ngành liên quan của huyện xem xét tạo điều kiện đảm bảo nguồn nước cho bà con sản xuất.**

**Trả lời:**

Hiện nay, công trình đang trong quá trình triển khai thi công nên việc giải quyết để tạm thời không gây ách tắc việc điều hành tưới phục vụ sản xuất và tiêu thoát nước đơn vị thi công đã thi công các tuyến kênh đất để phục vụ trong thời gian hiện tại. Các tuyến kênh mương cũ đã bồi lấp trong khu vực đều có các tuyến mương hoàn trả sau khi công trình cao tốc Bắc Nam thi công hoàn thành. Phòng Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm phối hợp UBND thị trấn Tăng Bạt Hồ, HTX-NN Ân Phong 2 và đơn vị thi công kiểm tra và có giải pháp khắc phục kịp thời không để ách tắc trong việc tưới tiêu trong thời gian công trình đang còn giai đoạn thi công

### **3. Lĩnh vực môi trường:**

**- Cử tri xã Ân Hảo Tây kiến nghị:**

+ UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng có biện pháp xử lý việc Công ty đá Kim Khánh xả nước thải và bột đá ra đường gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, giao thông và cảnh quan môi trường.

+ Có biện pháp xử lý xe chở cát quá khổ, quá tải không che chắn làm rơi vãi cát, sạn trên đường gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và các hộ dân 2 bên đường.

**Trả lời:**

- Việc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kim Khánh xả nước thải và bột đá ra đường gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, giao thông và cảnh quan môi trường:

Hiện nay, UBND huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được thông tin, đơn phản ánh của công dân, tổ chức nào về vấn đề trên. Do đó, theo kiến nghị của cử tri, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với UBND xã Ân Hảo Tây kiểm tra, xác minh thực tế để có hướng xử lý theo quy định.

- Về biện pháp xử lý xe chở cát quá khổ, quá tải không che chắn làm rơi vãi cát, sạn trên đường, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và các hộ dân 2 bên đường: Để khắc phục tình trạng này, UBND huyện đề nghị UBND xã chỉ đạo Công an xã kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

- **Cử tri xã Ân Đức:** Đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý việc bãi trộn bê tông của Công ty Trường Vũ nằm trong khu dân cư, bụi xi măng đã bay vào các nhà dân khu vực xung quanh gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được các cấp quan tâm giải quyết.

**Trả lời:**

Vấn đề này, UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được thông tin, đơn phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức nào về vấn đề trên. Do đó, theo kiến nghị của cử tri, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Ân Đức kiểm tra, xác minh thực tế để có hướng xử lý theo quy định.

#### **4. Về đất đai:**

- **Cử tri thôn Long Quang xã Ân Mỹ kiến nghị:** Tiếp tục kiến nghị, đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chuyên môn quan tâm xem xét, hướng dẫn lập thủ tục cấp lâm bạ cho nhân dân khu vực có đất canh tác lâu dài tại gò bà Nông (thuộc đất lâm nghiệp) và một số hộ thuộc diện cấp sổ đỏ theo NĐ/64 để bà con yên tâm sinh sống, sản xuất.

**Trả lời:**

- Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp (sổ lâm bạ) cho nhân dân đang canh tác tại gò bà Nông:

Theo Văn bản số 3834/UBND-KT ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh quy định: “*Trước mắt, chưa thực hiện việc thu hồi đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ do UBND cấp xã quản lý, đất lâm nghiệp đã giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ và các Công ty lâm nghiệp để giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân*”. Đồng thời, theo bản đồ địa giới hành chính 364 thì khu vực đất có tục

danh Gò bà Nông, nhân dân thôn Long Quang, xã Ân Mỹ đang canh tác thuộc địa giới hành chính của thị xã Hoài Nhơn. Do đó, kiến nghị của cử tri thôn Long Quang, xã Ân Mỹ chưa được xem xét giải quyết. Trong thời gian đến, UBND huyện chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp với các đơn vị chức năng của thị xã Hoài Nhơn thực hiện các bước để giải quyết theo đúng quy định.

- Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ gia đình, cá nhân theo Nghị định số 64-CP ngày 27/9/1993 của chính phủ về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp:

Hiện nay trên địa bàn huyện còn một số trường hợp đã được Hội đồng giao quyền sử dụng đất tại các xã, thị trấn cân đối giao quyền sử dụng đất và đã được đăng ký thống kê vào hồ sơ địa chính lưu trữ tại 03 cấp (xã, huyện, tỉnh). Do đó, đề nghị các hộ gia đình, cá nhân trước đây chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo ND 64-CP liên hệ với UBND các xã, thị trấn để được hướng dẫn lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

**- Cử tri xã Ân Tường Đông kiến nghị:**

**+ Đề nghị cấp có thẩm quyền cho địa phương quy hoạch mở đất để phục vụ công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn.**

**+ Đề nghị Lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn nhanh chóng điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình đã thu hồi do bị ảnh hưởng diện tích làm đường ĐT 638 và Cao tốc Bắc - Nam. Đến nay gần cả năm người dân vẫn chưa được điều chỉnh và cấp lại sổ.**

**+ 19 hộ dân thôn Tân Thành đề nghị các cấp xem xét cấp sổ đỏ cho nhân dân khu vực ruộng đồng chùa hoán đổi vì nay quá lâu rồi, Ủy ban nhân dân xã đã hoàn thành hồ sơ xong, gửi phòng Tài nguyên - Môi trường.**

**+ Thực hiện Chỉ thị số 05 và kế hoạch số 33 của UBND huyện; qua rà soát, tổng số cát nhà trái phép ở xã Ân Tường Đông là 122 trường hợp, kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét, chỉ đạo để thực hiện cấp sổ đỏ cho người dân.**

**Trả lời:**

- Về quy hoạch mở đất để phục vụ công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn xã Ân Tường Đông:

Hiện nay, theo quy hoạch sử dụng đất của huyện Hoài Ân kỳ 2021-2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4405 /QĐ-UBND ngày 26/12/2022; trong đó năm 2024-2025 xã Ân Tường Đông được UBND tỉnh phê duyệt 03 mỏ đất san lấp (mỏ Hóc Mè, thôn Tân Thành 1,3ha; mỏ thôn Vĩnh Viễn 13ha; mỏ Dốc Gò Lồi, thôn Thạch Long 1, diện tích 7,2ha). Do đó, đề nghị UBND xã chủ động phối hợp với các đơn vị đảm bảo các điều kiện để thực hiện các bước trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình đã thu hồi do bị ảnh hưởng diện tích làm đường ĐT 638 và Cao tốc Bắc- Nam. UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ phối hợp với Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện kiểm tra, rà soát; tiến hành chỉnh lý hồ sơ cho người dân.

- Về việc 19 hộ dân thôn Tân Thành đề nghị các cấp xem xét cấp sổ đỏ cho nhân dân do hoán đổi khu vực ruộng đồng chùa:

Việc thu hồi và hoán đổi đất ruộng cho 19 hộ dân thôn Tân Thành, hiện nay Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện đã đo đạc và có kết quả đo gửi cho UBND xã Ân Tường Đông và 19 hộ gia đình, cá nhân. Trong đó, đã có 16 trường hợp đã nộp tiền đo vẽ trích lục thửa đất và UBND xã Ân Tường Đông đã lập hồ sơ gửi về phòng TN&MT vào ngày 01/7/2023. Hiện tại phòng TN&MT đang lập thủ tục tham mưu UBND huyện thu hồi và hoán đổi đất. Sau khi UBND huyện ban hành Quyết định thu hồi và hoán đổi đất, phòng TN&MT sẽ chuyển hồ sơ đến Chi nhánh VPĐKĐĐ để lập hồ sơ cấp GCN cho 16 hộ gia đình, cá nhân. Riêng 03 trường hợp còn lại, hộ chưa nộp tiền đo vẽ trích lục thửa đất nên UBND xã chưa gửi hồ sơ cho Phòng TN&MT để giải quyết.

- Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 82 trường hợp lán, chiếm đất tại xã Ân Tường Đông theo kết quả rà soát khi thực hiện Chỉ thị số 05 và Kế hoạch số 33 của UBND huyện (không phải 122 trường hợp như ý kiến của cử tri):

Theo kết quả rà soát lại 82 trường hợp lán, chiếm đất đai xây dựng nhà trái phép tại xã Ân Tường Đông thì có 26 trường hợp lán, chiếm đất chưa sử dụng trước ngày 01/7/2014 đủ điều kiện cấp GCN. Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát lại để đo đạc lập hồ sơ XPVPHC và cấp GCN thì xác định có 17 trường hợp đủ điều kiện cấp GCN, 01 trường hợp đã được cấp GCN khi thực hiện QĐ số 15 của UBND tỉnh, 04 trường hợp không phù hợp khu dân cư (trong đó 03 trường hợp đã được giao đất ở; 01 trường hợp đang nộp hồ sơ xin giao đất ở), 02 trường hợp xây dựng nhà có trên đất hoang, đất trồng cây lâu năm, đất lúa, 02 trường hợp xây dựng nhà trên đất trồng cây lâu năm. Kết quả thực hiện: đã đo vẽ trích lục thửa đất và xử phạt VPHC 06 trường hợp, UBND xã Ân Tường Đông đang lập hồ sơ gửi về các cơ quan cấp huyện giải quyết; các trường hợp còn lại Chi nhánh VPĐK đất đai huyện đang tiếp tục phối hợp với UBND các xã đo vẽ và xử phạt VPHC.

**- Cử tri Xã Ân Tường Tây kiến nghị:** Hiện nay, diện tích các trường Mầm non, Tiểu học, Thuế, Kiểm lâm... trên địa bàn xã không sử dụng, huyện quản lý nhưng chưa xử lý hoặc bàn giao lại cho UBND xã, đề nghị các ngành bàn giao để xã trung dựng thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

**Trả lời:**

- Đối với Trạm Kiểm lâm, hiện nay vẫn sử dụng theo đúng chức năng của Trạm theo quy định.

- Đối với Trạm thu thuế, hiện nay, Chi cục thuế tỉnh Bình Định đã có Tờ trình xin chủ trương; sẽ tiến hành xử lý theo quy định khi có sự thống nhất của Tổng Cục thuế.

- Đối với các điểm trường Mầm non, Tiểu học, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch tiến hành rà soát, lập thủ tục để thực hiện thanh lý; đồng thời giao đất lại cho địa phương quản lý theo quy định.

**- Cử tri xã Ân Tín kiến nghị:** Hiện nay, việc quản lý đất đai trên địa bàn xã có nhiều khó khăn, phức tạp, bản đồ địa chính xác lập từ năm 1997 đến nay trên thực tế đã có nhiều lần biến động và thay đổi trong khi bản đồ giấy cũ rách, đề



**ng nghị cấp trên xem xét thực hiện số hóa bản đồ để địa phương thuận lợi quản lý thực hiện.**

**Trả lời:**

Hiện nay, trên địa bàn các xã, thị trấn huyện Hoài Ân đang sử dụng Bản đồ 299. Đây là bản đồ phân loại đất theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng, đăng ký ruộng đất trong cả nước. Bản đồ này được thành lập trên địa bàn huyện Hoài Ân từ năm 1983.

Đến năm 1993, được chính lý và cân đối giao quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân theo Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ (*trong đó có gắn với giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân*). Loại bản đồ này hiện nay rất cũ kỹ, lạc hậu, không đáp ứng cho nhu cầu quản lý nhà nước về đất đai hiện nay, nhất là công tác lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chỉnh lý hồ sơ địa chính; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai... Do đó, UBND huyện đã trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét cho chủ trương đo vẽ bản đồ địa chính, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất cho chủ trương. Cụ thể:

- Năm 2023-2024, thực hiện các xã: Ân Thạnh, Ân Đức, TT. Tăng Bạt Hổ;
  - Năm 2024-2025, thực hiện các xã: Ân T. Tây, Ân T. Đông, Ân Phong;
  - Năm 2025-2026, thực hiện các xã: Ân Mỹ, Ân Tín, Ân Hảo Đông;
  - Năm 2026-2027, thực hiện các xã: Ân Hữu, Ân Nghĩa, Ân Hảo Tây;
  - Năm 2027-2028, thực hiện các xã: Ân Sơn, ĐakMang, Bok Tới
- Cử tri xã Ân Sơn: Kiến nghị UBND chỉ đạo ngành chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Lâm nghiệp cho nhân dân đã sử dụng lâu dài, đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.**

**Trả lời:**

Thực hiện Văn bản số 5661/UBND-KT ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc chủ trương xây dựng phương án giao rừng và giao đất lâm nghiệp do UBND xã quản lý cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quản lý. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng TN&MT đã tham mưu UBND huyện thành lập Tổ công tác tiến hành kiểm tra, rà soát diện tích đất lâm nghiệp do UBND các xã, thị trấn đang quản lý để làm căn cứ xem xét đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ, gia đình, cá nhân đang sử dụng đất theo quy định pháp luật; đồng thời thuê đơn vị tư vấn tiến hành đo đạc đất lâm nghiệp cho 03 xã: Ân Sơn, ĐakMang, Bok Tới. Trong đó, xã Ân Sơn đã đo đạc lập bản đồ xong; 02 xã ĐakMang, Bok Tới đã đo đạc gần 50% diện tích.

Tuy nhiên, ngày 05/7/2019 UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3834/UBND-KT về việc giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh quy định. Trong đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo: *“Trước mắt, chưa thực hiện việc thu hồi đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ do UBND cấp xã quản lý, đất lâm nghiệp đã giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ và các Công ty lâm nghiệp để giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân...”*. Do đó, việc đo đạc đối với 02 xã

Đăk Mang, Bok Tới và các xã, thị trấn còn lại tạm dừng. Riêng xã Ân Sơn do đã được đo đạc xong (tổng diện tích 292,65ha, gồm 393 thửa) trước khi UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3834/UBND-KT ngày 05/7/2019. UBND huyện Hoài Ân có Văn bản số 39/UBND-TN ngày 18/01/2022 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị thẩm định công trình đo đạc lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000 đất lâm nghiệp tại xã Ân Sơn.

Ngày 03/06/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 1048/STNMT-CCQLĐĐ về việc đo đạc, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân tại xã Ân Sơn, huyện Hoài Ân, trong đó có nêu “*làm rõ việc giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên cơ sở xây dựng phương án giao đất đúng đối tượng, đảm bảo đúng quy định pháp luật về đất đai, ưu tiên giao đất và cấp GCNQSD đất cho đồng bào dân tộc thiểu số chưa có đất hoặc thiếu đất sản xuất, sau khi xây dựng phương án xong phải công khai minh bạch, lấy ý kiến của các ngành liên quan, báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, toàn bộ diện tích phải đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt*”. Hiện nay, UBND huyện đang tập trung chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường làm việc với UBND xã Ân Sơn về việc xác nhận nguồn gốc đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất đã được đo đạc. Trên cơ sở đó, UBND huyện sẽ tiến hành thực hiện các bước cấp đất cho người dân theo quy định.

**- Cử tri Khu Phố Thanh Tú, Thị trấn Tăng Bạt Hổ:** Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh việc cấp sai số hiệu thửa đất trong sổ đỏ của các hộ gia đình; Một số hộ xây dựng nhà ở rất lâu, đã làm hồ sơ nhưng đến nay vẫn chưa làm được sổ đỏ; một số hộ dân có ruộng đã nhận tiền đền bù khi mở rộng tuyến đường Nguyễn Duy Trinh đi cầu Đồng Tròn nhưng đến nay các cơ quan chức năng chưa làm thủ tục thu hồi điều chỉnh trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

**Trả lời:**

Vấn đề trên, UBND huyện có ý kiến như sau: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 106 của Luật Đất đai năm 2013 quy định và tại Điều 86 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013 quy định. Đề nghị hộ gia đình, cá nhân liên hệ trực tiếp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện để được hướng dẫn (qua bộ phận Một cửa của huyện) để đính chính theo quy định. Đồng thời, UBND huyện sẽ có văn bản đề nghị Văn phòng Đăng ký sử dụng đất đai thực hiện điều chỉnh cho người dân đúng theo thời gian quy định về tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ, trả kết quả hồ sơ theo quy định.

**- Cử tri khu phố Du Tụ - Thị trấn Tăng Bạt Hổ kiến nghị:** Việc áp giá bồi thường, hỗ trợ cây cối hoa màu vật kiến trúc và nhà ở cho bà con nhân dân bị ảnh hưởng công trình xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam đi qua là thấp mà giá đất tái định cư cho bà con phải nộp thì cao, rất khó khăn cho bà con khi tái định cư ở nơi mới. Đề nghị các cấp xem xét tạo điều kiện để bà con nhân dân tái định cư và đảm bảo ổn định cuộc sống.

**Trả lời:**

- Việc áp giá bồi thường, hỗ trợ cây cối hoa màu là căn cứ theo Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành đơn giá bồi

thường, hỗ trợ thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định; Việc áp giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả là căn cứ theo Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 14/5/2023 của UBND tỉnh Bình Định ban hành đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình Định. Do đó, việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB của huyện áp giá theo 02 Quyết định trên là đúng theo quy định của pháp luật.

- Về giá đất để nộp tiền tái định cư: Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát giá đất thị trường và giá đất tổ chức bán đấu giá (giá sàn) đối với khu vực gần khu tái định cư, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB của huyện và các ngành liên quan phân tích, đánh giá hiện trạng khu đất tái định cư, qua đó các ngành họp bàn thống nhất giá đất tái định cư. Trên cơ sở đó, các ngành của huyện tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể tại các khu đất tái định cư theo quy định.

## **5. Về điện:**

**- Cử tri xã Ân Đức và Ân Mỹ: Tiếp tục đề nghị UBND huyện kiến nghị cấp trên giao việc quản lý hệ thống lưới điện từ HTXNN đang quản lý cho Ngành điện lực tiếp quản.**

### **Trả lời:**

Vấn đề trên, hiện nay, Điện lực Bình Định đang phối hợp với các đơn vị, rà soát các nguồn vốn đầu tư, hiện trạng các tuyến đường điện, số hộ sử dụng...Sau khi có kết quả rà soát sẽ thực hiện các bước tiếp theo.

## **II. Lĩnh vực VH-XH:**

### **1. Lĩnh vực Giáo dục:**

**- Cử tri Ân Phong kiến nghị: Điểm trường An Chiêu, thuộc trường Tiểu Học Ân Phong hiện tại đã bị xuống cấp nghiêm trọng, chỉ đảm bảo điều kiện cho 2 lớp học khối lớp 1 và 2, riêng các cháu học lớp 3, 4 phải di chuyển đến điểm trường khác học tập, gây khó khăn trong việc đi lại cho các cháu. Kính đề nghị HĐND huyện có ý kiến đến phòng giáo dục để xem xét hỗ trợ kinh phí tu bổ lại điểm trường.**

### **Trả lời:**

Trường Tiểu học Ân Phong gồm có 04 điểm trường: Điểm trường chính đóng trên địa bàn Thôn An Thiện; 03 điểm trường lẻ đóng trên địa bàn thôn: An Hòa, An Hậu và An Chiêu. Dân cư Thôn An Chiêu gồm các địa bàn Đội I (Xóm Gò và Xóm Mới), Đội II, III (Núi Bụt). Điểm trường lẻ An Chiêu đóng trên địa bàn Đội 2 (Núi Bụt).

Điểm trường An Chiêu có 03 phòng, được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 1992; hiện nay, công trình đang xuống cấp. Việc cử tri ý kiến trên là có cơ sở. Tuy nhiên, trong những năm gần đây Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Bình Định và các cấp đã có nhiều văn bản chỉ đạo việc sáp nhập, dồn dịch các điểm trường lẻ cùng địa bàn nếu quy mô trường đó, điểm trường đó có số lớp, số học sinh quá thấp so với quy định tại Điều lệ trường tiểu học (quy định 35 học sinh trên lớp). Điểm trường An Chiêu cũng thuộc diện sáp nhập điểm trường với những lý do sau:

### **Dân số, học sinh và số lớp ngày một giảm.**

Dân số từ 0 tuổi đến 10 tuổi trên địa bàn Thôn An Chiêu: 224 em, trong đó: Đội I: 120 em (Xóm Gò 58 em, Xóm Mới 62 em), Đội II và III: 104 em.

- Dân số từ 01 tuổi đến 5 tuổi ở thôn An Chiêu.

| TT | Nội dung            | 1 tuổi    | 2 tuổi    | 3 tuổi    | 4 tuổi    | 5 tuổi    | Tổng cộng |
|----|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | <b>Tổng dân số:</b> | <b>13</b> | <b>20</b> | <b>15</b> | <b>19</b> | <b>29</b> | <b>96</b> |

- Dân số từ 06 tuổi đến 10 tuổi ở thôn An Chiêu học cấp Tiểu học:

| TT | Nội dung                  | 6 Tuổi    | 7 tuổi    | 8 tuổi    | 9 tuổi    | 10 tuổi   | 11 tuổi | Tổng cộng  |
|----|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 1  | <b>Tổng dân số:</b>       | <b>30</b> | <b>24</b> | <b>28</b> | <b>24</b> | <b>22</b> |         | <b>128</b> |
| 2  | Học Điểm trường An Chiêu  | 21        | 17        | 0         | 0         | 0         | 0       | 38         |
| 3  | Học Điểm trường An Hậu    | 0         | 1         | 10        | 12        | 11        | 0       | 34         |
| 4  | Học Điểm trường An Thiện  | 0         | 0         | 2         | 2         | 8         | 0       | 12         |
| 5  | Học Trường TH Tăng Bạt Hổ | 9         | 4         | 13        | 8         | 2         | 0       | 36         |
| 6  | Học tại các trường khác   | 0         | 2         | 3         | 2         | 1         | 0       | 8          |

- Số lớp và số học sinh trong 05 năm học gần đây học tại điểm trường An Chiêu:

| Năm học     | Lớp 1  |          | Lớp 2  |          | Lớp 3  |          | Lớp 4  |          | Lớp 5  |          | Tổng cộng |          |
|-------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|-----------|----------|
|             | Số lớp | Học sinh | Số lớp | Học sinh | Số lớp | Học sinh | Số lớp | Học sinh | Số lớp | Học sinh | Số lớp    | Học sinh |
| 2019 - 2020 | 1      | 17       | 1      | 19       | 1      | 22       | 1      | 17       | 0      | 0        | 4         | 75       |
| 2020 - 2021 | 1      | 18       | 1      | 18       | 1      | 32       | 1      | 22       | 0      | 0        | 4         | 90       |
| 2021 - 2022 | 0      | 0        | 1      | 18       | 1      | 18       | 0      | 0        | 0      | 0        | 3         | 36       |
| 2022 - 2023 | 1      | 19       | 0      | 0        | 0      | 0        | 1      | 18       | 0      | 0        | 2         | 37       |
| 2023 - 2024 | 1      | 21       | 1      | 18       | 0      | 0        | 0      | 0        | 0      | 0        | 2         | 39       |

Qua đó, số học sinh độ tuổi tiểu học trên địa bàn thôn An Chiêu giảm; từ 01 tuổi đến 05 tuổi có 96 em (cách đây 05 năm có 128 em). Trong khi đó, số học sinh có sổ hộ khẩu tại thôn An Chiêu xin đi học trái địa bàn nhiều. Nhiều nhất là ra học tại Trường TH Tăng Bạt Hổ (36 em). Vì trường TH Tăng Bạt Hổ có mô hình bán trú và Điểm trường An Hậu học thuận lợi hơn. Chính vì số học sinh giảm nên số lớp tại điểm trường An Chiêu giảm (Từ 04 lớp xuống còn 02 lớp). Trên cơ sở đó Phòng GD&ĐT Hoài Ân đã có kế hoạch xóa điểm trường An Chiêu vào đầu năm học 2024-2025 nên Phòng GD&ĐT Hoài Ân không đầu tư sửa chữa nâng cấp điểm trường An Chiêu.

- Sau khi xóa điểm trường An Chiêu nhưng vẫn đảm bảo học sinh được vào học tại điểm trường chính An Thiện, An Hậu. Đồng thời, tạo điều kiện cho nhà trường trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Trong khi đó, giao thông đi lại không gặp nhiều khó khăn.

**- Cử tri thôn Phú Ninh ý kiến, kiến nghị:** Xây dựng một điểm trường tiểu học tại xóm Bình An, thôn Phú Ninh với quy mô 2 tầng, 6 phòng học để phục vụ dạy và học thuận tiện việc đi lại cho học sinh vì tập trung về điểm trường chính quá xa.

**Trả lời:**

Vấn đề này, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT Hoài Ân đã phối hợp với UBND xã Ân Nghĩa chọn vị trí và thống nhất diện tích để xây dựng điểm trường nói trên là 0,33ha được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4405/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022. Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo các ngành chuyên môn thực hiện các bước đầu tư xây dựng theo quy định.

**- Xã Ân Nghĩa: Kiến nghị cấp trên xem xét hỗ trợ trang thiết bị, nhất là bàn ghế còn thiếu để đảm bảo việc dạy và học tại trường THCS xã.**

**Trả lời:**

Xã Ân Nghĩa kiến nghị cấp trên hỗ trợ trang thiết bị, nhất bàn ghế còn thiếu để đảm bảo việc dạy và học tại trường THCS Ân Nghĩa là chưa chính xác. Bàn ghế học sinh tại Trường THCS Ân Nghĩa không thiếu mà có một số bàn ghế học sinh, giáo viên cũ, không đúng quy cách theo tiêu chuẩn tại Thông tư 26/2011/TTLT – BGDDT – BKHCN – BHYT của Bộ GD&ĐT- BHYT-BKHCN, ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Bộ GD và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ. Hiện nay, Phòng GDĐT Hoài Ân đã có văn bản chỉ đạo các trường rà soát các hạng mục cần đầu tư xây mới, sửa chữa và mua sắm các trang thiết bị, bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên và các trang thiết bị khác cấp cho các trường trong thời gian tới để đảm bảo cho công tác dạy và học cũng như thực hiện đúng yêu cầu của việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

## **2. Lĩnh vực y tế:**

**Cử tri trên địa bàn huyện kiến nghị:** Đề nghị ngành Y tế kịp thời hỗ trợ thuốc theo chương trình y tế quốc gia cho bệnh nhân tâm thần điều trị tại địa phương, vì hiện nay số lượng thuốc không đáp ứng thường xuyên theo nhu cầu, nên có nguy cơ tái phát cho bệnh nhân, nhất là mùa nắng.

**Trả lời:**

- Trước năm 2022, bệnh nhân tâm thần kinh trên địa bàn được cung cấp thuốc hàng tháng tại Trạm Y tế từ nguồn thuốc Chương trình sức khỏe tâm thần cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016 – 2020 do Bệnh viện Tâm thần Bình Định cấp thuốc. Hiện nay, Chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016 – 2020 đã kết thúc, vì thế, Bệnh viện Tâm thần Bình Định không còn cấp thuốc cho Trung tâm Y tế huyện nên TTYT không có thuốc để cung cấp cho bệnh nhân.

Hiện nay, Trạm Y tế tiếp tục thực hiện quản lý, truyền thông, phục hồi chức năng cho người bệnh Tâm thần tại địa phương. Khi bệnh nhân hết thuốc, Trạm Y tế hướng dẫn bệnh nhân về Trung tâm Y tế huyện để được chuyển tuyến đến Bệnh viện Tâm thần Bình Định khám và nhận thuốc điều trị.

**- Cử tri địa bàn Thị trấn Tăng Bạt Hổ kiến nghị:** Tinh thần, thái độ phục vụ của một số các y bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân trong việc khám, điều trị cho nhân dân chưa tốt, đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành Y tế chấn chỉnh.

**Trả lời:**

Trong thời gian qua, Trung tâm Y tế Hoài Ân luôn luôn chú trọng đến tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sỹ tại đơn vị trong việc khám, điều trị cho nhân dân. Tổ chức các lớp tập huấn về nội dung giao tiếp ứng xử cho Bác sỹ, Điều dưỡng, hộ sinh, KTV, hộ lý và các bộ phận có liên quan đến tiếp xúc người bệnh và người nhà; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát về thái độ phục vụ và ứng xử giao tiếp định kỳ và đột xuất bằng nhiều hình thức; lắng ý kiến đóng góp của người bệnh và người nhà về giao tiếp trong các buổi sinh hoạt HĐNB cấp khoa, cấp toàn viện... Kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh 6 tháng đầu năm 2023 đạt: 4,2/5 điểm; đặc biệt, nội dung khảo sát: tỷ lệ người bệnh sẽ quay trở lại chiếm 100%; tỷ lệ hài lòng 95%. Tuy nhiên, có lúc, có nơi vẫn còn tồn tại một số nhân viên y tế có tinh thần, thái độ phục vụ chưa được tốt (*theo phản ánh của cử tri trên địa bàn huyện*). Trung tâm Y tế sẽ tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục, đảm bảo sự hài lòng của người bệnh đến khám bệnh và điều trị.

**3. Lĩnh vực văn hóa:**

**- Khu di tích Địa đạo Núi Bụt, thôn An Chiêu, xã Ân Phong là một trong những địa bàn trọng yếu của cách mạng trong những năm kháng chiến, nơi các chiến sỹ cách mạng và nhân dân sử dụng để ẩn nấp và chiến đấu. Được UBND tỉnh ra Quyết định số 418/QĐ - UBND ngày 16/6/2009 là khu Di tích lịch sử cấp tỉnh, được Sở VH tỉnh khảo sát và xây dựng bia Di tích năm 2011, nhưng hiện tại đã bị san lấp làm mất đi hiện trạng ban đầu. Vì vậy cử tri xã Ân Phong mong muốn các ngành, các cấp có thẩm quyền có kế hoạch khảo sát và tu bổ lại khu Di tích Địa đạo Núi Bụt ( địa chỉ đở cách mạng) để tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ sau này.**

**Trả lời:**

Việc quản lý, bảo vệ và tu bổ lại di tích đề nghị UBND xã chủ động, phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch xin chủ trương UBND huyện hỗ trợ đầu tư kinh phí từ ngân sách nhà nước và xã hội hoá.

**- Cử tri xã Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây kiến nghị:** Hiện nay trên địa bàn 2 xã có 3 bia chiến tích, được UBND huyện quan tâm xây dựng vào năm 2000 đến nay 1 bia tại suối bà nhỏ thôn Bình Hoà Bắc, 1 bia tại thôn Hội Trung xã Ân Hảo Đông, 1 bia tại cầu Vạn Trung xã Ân Hảo Tây bị hư hỏng, xuống cấp. Đề nghị UBND huyện có kế hoạch xây dựng, sửa chữa, nâng cấp để tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ mai sau.

**Trả lời:**

Di tích Suối Bà Nhỏ, thôn Bình Hoà bắc; Gò Bà Giáo, thôn Hội Trung , xã Ân Hảo Tây; di tích chiến thắng Vạn Trung, xã Ân Hảo Tây, 3 di tích này đã được UBND huyện cho xây bia ghi nhớ vào năm 1992 và đã được nằm trong danh mục thống kê; đề nghị UBND xã phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin và các đơn vị liên quan lập hồ sơ xin chủ trương UBND huyện.

### **III. Lĩnh vực khác:**

**- Cử tri thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa:** Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền trả lời vụ ông Phạm Đình Quân chết chưa rõ nguyên nhân từ tháng 5/2022 đến nay chưa có kết quả điều tra, gia đình rất bức xúc.

#### **Trả lời:**

Vụ việc trên, hiện nay Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh đang thụ lý điều tra, khi có kết quả sẽ thông báo đến chính quyền và cử tri được biết.

**- Cử tri xã Ân Sơn kiến nghị:** Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, đầu tư mạng lưới sóng điện thoại di động cho bà con nhân dân khu vực Đồng nhà mười để phục vụ nhu cầu đời sống (vì hiện nay có 38 hộ dân sinh sống tại địa bàn không tiếp nhận được sóng điện thoại và truyền hình).

#### **Trả lời:**

Vấn đề này, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin phối hợp với Viettel đã triển khai xây dựng một số thiết bị hạ tầng, đến nay đã đảm bảo phủ sóng điện thoại 4G.

Trên đây là kết quả giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử trước kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa X; UBND huyện báo cáo Thường trực HĐND huyện biết theo dõi, giám sát./.

#### **Nơi nhận:**

- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- TT.UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- VP. HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hữu Khúc**